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I. Til samgönguráðherra um snjómokstursreglur.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

Eru ekki fyrirhugaðar breytingar á gildandi reglum um snjómokstur á þjóð-
vegum til að minnka þann aðstöðumun, sem menn búa við í þessum efnum:
a. Um skiptingu snjómoksturskostnaðar milli Vegagerðar ríkisins og sveitar-

félaga á snjóþungum svæðum?
b. Á leiðinni frá Akureyri til Dalvíkur og þaðan til Ólafsfjarðar?
c. Á leiðinni frá Húsavík um Kópasker, Raufarhöfn, Þórshöfn og þaðan til

Vopnafjarðar ?

II. Til landbúnaðarráðherra um framkvæmd laga um heftingu landbrots og varnir
gegn ágangi vatns.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

Hvernig hefur verið háttað framkvæmd laga um heftingu landbrots og
varnir gegn ágangi vatns frá 14. maí 1975,og hvaða ráðstafanir eru fyrirhugaðar
til þess að lög þessi nái tilgangi sínum?


